



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ตามที่รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" พร้อมทั้งจะก้าวไปสู่ "สังคมคุณธรรม" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ ใช้พลังจากภาคประชาสังคม มาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง "พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา" ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เป็นองค์กรที่ดี ดังนี้

๑) พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒) วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

๓) สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเกิดความเสียหาย

๔) จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช้หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคมของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

(นายบุญชู สากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

แนวทางปฏิบัติแนบท้าย
ตามประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" พร้อมทั้งจะก้าวไปสู่ "สังคมคุณธรรม" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมและขอให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ข้อ ๑ : นโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จะบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรม เป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

ข้อ ๒ : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน อันที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม จึงขอน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

๒.๑ ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจสำคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งมั่นตั้งใจ มี เป้าหมายเดียวกันของผู้นำและสมาชิกขององค์กร หากทำโดยถูกบังคับหรือทำตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริง จะไม่ เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน

๒.๒ ทำแบบองค์รวม ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสานสอดคล้อง ไปกับการบริหารและการทำงานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขาดความ เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร

๒.๓ ทำตามหลักความจริง ต้องทำจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหา และ ต้นทุนความดีขององค์กรให้เป็นระบบ แล้วลงมือทำตามลำดับขั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อนทำให้ง่าย ไม่ยึดติดตำราการ เรียนรู้จากที่อื่นเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน

๒.๔ การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญของ การส่งเสริมคุณธรรม คือการทำให้คนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้ทุกคนเป็น พลังร่วมกันขับเคลื่อน

๒.๕ ทำความดีเพื่อความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดีสร้างคนดีเพื่อสังคม ดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยมีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น โดยยึดแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สู่การเป็นองค์กรที่ดี

ข้อ ๓ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทุกคน

ข้อ ๔ วิธีดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการดังนี้

๔.๑ แจกประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

๔.๒ ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ข้อ ๕ การบังคับใช้

ให้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

แผนส่งเสริมคุณธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคูตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่/ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ/ แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ
๑) ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคและ งบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑) ใช้กระดาษ ๒ หน้า เพื่อลด ปริมาณการใช้กระดาษและ ปริมาณขยะและใช้กระดาษที่มี ขนาดความหนาต่ำ เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายในการซื้อ อีกทั้งเพิ่ม ช่องทางออนไลน์เพื่อลดขั้นตอน การใช้กระดาษ ๒) ตั้ง password เครื่องถ่าย เอกสารของสำนักงานเพื่อ ควบคุมและบริหารปริมาณการ ถ่ายเอกสาร ๓) กำหนดคุณภูมิ เครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส และกำหนดเวลา เปิดปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. (เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น.) ๔) ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานสร้างให้ เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้ง ออกจากห้อง ๕) ใช้น้ำอย่างประหยัดหมั่น ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อ ลดการสิ้นเปลืองน้ำอย่างเปล่า ประโยชน์	๑) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคและงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒) ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่า	บุคลากรทุกคนใน สำนักงาน ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการ ของ อบต.คูตุ้ม	ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคและ งบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงานลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์	๑) ค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคลดลง ๒) งบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลดลง

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่/ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ/ แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ
๒) สำนักรงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ทำกิจกรรม ๕ ส. (สะอาด สะดวก สดชื่น สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน	๑) สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ๒) พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึกที่คนคิด และมีระเบียบวินัยมากขึ้น ๓) สร้างทีมงานที่ดีและทุกคมีในทุกระดับมีส่วนร่วมการดำเนินงาน ๔) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ส่งผลต่อสุขภาพกาย-ใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ	บุคลากรทุกคนในสำนักงาน ๑	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการของ อบต. กุดตุ้ม	บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ ส. อย่างน้อยเดือนละ/ครั้ง และทำตามเกณฑ์การประเมินทุกชั้นตอน	- สำนักรงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓) ไม่มีมีการหาผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่	๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับกรไม่หาผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เช่น เรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการเรื่องความซื่อตรงระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของทางราชการ ๒) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ๑ โดยจัดโครงการการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และส่งเสริมกิจกรรมโดยกักขั้ววัดทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพระ วันวิสาขบูชา	เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ไม่มีการหาผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ และสามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงาน	บุคลากรทุกคนในสำนักงาน ๑	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการของ อบต. กุดตุ้ม	๑) ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการหาผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ๒) บุคลากรของสำนักงาน ๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานอย่างน้อย ๑๐% และเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญอย่างน้อย ๑๐%	บุคลากรของสำนักงานสามารถอยู่ในศีลธรรมและสามารถนำหลักธรรมจากกรใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่/ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ/ แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ
๔) รักรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะ	๑) บุคลากรในสำนักงานฯ รักษาความสะอาดบริเวณ โดยรอบสำนักงาน และบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ๒) เดินเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดินเท้า เป็นต้น	๑) บุคลากรในสำนักงานฯ รักษาความสะอาดบริเวณ โดยรอบสำนักงาน และบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ๒) เดินเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดินเท้า เป็นต้น	บุคลากรทุกคนใน สำนักงาน ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการ ของ อบต.กุดตุ้ม	บุคลากรใน สำนักงานรวม กิจกรรมไม่น้อย กว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์	๑) บุคลากรของ สำนักงานมีจิตสำนึก ที่ดีมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ๒) พื้นที่สาธารณะ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
๕) บุคลากรของ สำนักงานดำรงชีพ อย่าง ประหยัดอดออมและมี สุขภาพดี	- บุคลากรในสำนักงาน นำเป็น โตภาชนะบรรจุอาหาร ที่ปรุง จากบ้านทานอาหารกลางวัน รวมกันที่สำนักงาน	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน สำนักงานฯ ดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม สุขภาพและลดปริมาณขยะ ประเภทโฟมบรรจุอาหารและ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	บุคลากรทุกคนใน สำนักงาน ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการ ของ อบต.กุดตุ้ม	๑) บุคลากรใน สำนักงานรวม กิจกรรมไม่น้อย กว่า ๒๐% ๒) ปริมาณขยะ ประเภทโฟมบรรจุ อาหารลดลงเป็น เมื่อสิ้นสุดโครงการ	บุคลากรในสำนักงาน ฯ เห็นความสำคัญ สุขภาพรักษาสี สิ่งแวดล้อมและ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
๖) เป็นต้นแบบด้านการ แต่งกายด้วยผ้าไทยและ มารยาทไทย	๑) ให้บุคลากรในสำนักงานฯ แต่งกายด้วยผ้าไทยมาทำงาน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี และให้บุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ที่จัด ขึ้นทั้งภายในและภายนอก สำนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาติ แก่สาธารณชน ๒) อนุรักษ์ส่งเสริมมารยาทไทย ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงาน ฯ ให้อย่างถูกต้อง	๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ของไทย ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมวิถีชนธรรมที่งดงาม ของไทย โดยเฉพาะการไหว้ และมารยาทไทยซึ่งถือ เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของ ชาติ	บุคลากรทุกคนใน สำนักงาน ฯ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการ ของ อบต.กุดตุ้ม	๑) บุคลากรของ สำนักงานฯ ร่วม แต่งผ้าไทยในวัน อังคารและ พฤหัสบดี อย่าง น้อย ๘๐% ๒) มีบุคลากรอย่าง น้อย ๑ คน สามารถ นำไป ปฏิบัติและเป็น แบบอย่าง สอน ให้กับบุคคลใน ครอบครัว	๑) บุคลากรใน สำนักงานฯ เห็น ความสำคัญของผ้า ไทยและประเพณี วัฒนธรรมที่งดงาม ของไทย ๒) บุคลากรใน สำนักงานมีวัฒนธรรม มารยาทที่ดี ต่อต่อความรู้และ ขยายผลสู่บุคคลใน ครอบครัว

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วันที่/ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ/ แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับ
๗) เป็นหน่วยงานรัก ศีล	<p>สำนักงานฯ ดำเนินการตาม ขั้นตอนของโครงการรักศีล ๕ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มุงร้ายทำลายผู้อื่น - ไม่ทุจริตคิดโกง ไม่มัวเมา - ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น - ไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศ - ไม่กล่าวถ้อยคำที่ปราศจากสติ <p>และขาดความรับผิดชอบต่อ อันเป็น สาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ทางสังคม</p> <p>ไม่ดื่ม ไม่เสพสิ่งของมีเมาและ สิ่งเสพติดทุกชนิด</p> <p>- มีศีล มีสุข มีปองตอง มีศรัทธา มีสัมมาสัมปัตติ มีสันติสุข</p>	<p>๑) เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความปรองดองให้กับ บุคลากรของสำนักงาน</p> <p>๒) เพื่อให้บุคลากรของ สำนักงานฯ ได้นำหลักธรรม ทางศาสนามาใช้ในการ ดำเนินงาน</p> <p>๓) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและ สร้างคุณธรรมตระหนัก รักและ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็น สถาบันหลักของประเทศ อย่างมั่นคง</p>	บุคลากรทุกคนใน สำนักงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	-	ทุกส่วนราชการ ของ อบต. กุดตุ้ม	<p>๑) สำนักงานฯ ได้รับคัดเลือกให้ เป็นหน่วยงาน รักษาศีล ๕</p> <p>๒) บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ถือปฏิบัติ ๓) บุคลากรใน สำนักงาน ไม่ประพฤติผิด วินัยหรือได้รับ ข้อร้องเรียนใดๆ จากบุคคลหรือ หน่วยงานอื่น</p>	บุคลากรมีความรัก ความเข้าใจ เคารพ ในความคิดเห็นของ กันและกัน มีความ เอื้อนื้อนเป็นสังคม เครือข่ายและมีจิต ปอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเห็นคุณค่า และประโยชน์ในการ นำหลักธรรมทาง ศาสนามาดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข